



บันทึกข้อความ

ตง.ผตปค.	๗๒๕
เลขที่	๗๒๕
วันที่	๙ กย. ๕๙
เวลา	๑๖.๔๗ น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๒๓๒

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธหิรัญ)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปค่ากล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมาเป็นเวลานาน สิ่งสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งทำคือ ทำอย่างไรประชาชนจะปลอดภัย ให้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณาพร้อมกันคือ</p> <p>ประเด็นที่ ๑ ความยากง่ายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ประชาชนต้องการมีการสัญจรไปมาในชีวิตประจำวัน ต้องการใช้ชีวิตตามปกติ ตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งเป็นภาระและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น ทุกเส้นทาง ทุกกลุ่ม ทุกเวลา</p> <p>ความเข้าใจในภาษาไทย ในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษายาวี ในการติดต่อสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน</p> <p>การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังต้องมีการพัฒนา มีโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ จำนวนมาก ที่ร่วมในโครงการของรัฐของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ แต่ก็ยังมีบางแห่งยังมีการสอนเน้นเฉพาะในด้านการศาสนาอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการปรับให้เป็น ๒ หลักสูตร คือ สายสามัญ และสายศาสนา ไปด้วยกัน เพื่อเมื่อเรียนจบมาจะได้มีงานทำ มีการออกหนังสือรับรองการศึกษาได้ ขณะนี้กำลังให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา</p> <p>ปัญหาความยากจน ประชาชนในพื้นที่ มีฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันทำให้ลูกหลานเข้าถึงการศึกษาไม่ได้เท่าที่ควร จึงนิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาที่อาจจะไม่มีการสอนสายสามัญ รัฐบาลกำลังปรับแก้</p> <p>ประเด็นที่ ๒ ยุทธศาสตร์ รัฐบาลมียุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอยู่ ๙ ยุทธศาสตร์ที่ต้องแก้ปัญหาย่างบูรณาการ ต้องปรับยุทธศาสตร์ ทั้ง ๙ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ได้แก่ สังคมปลอดภัยอย่างมีความสุข จัดเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจไว้วางใจ พัฒนาต่อเนื่อง โดยรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมร่วมกันรับรู้และแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างประเทศให้การสนับสนุน สร้างสถานะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข และบริหารพัฒนาพื้นที่อย่างมีเอกภาพ รวมทั้งยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความมั่นคงของ</p>	<p>สน.มน. สน.อส.</p>

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ก.ร.มน. การพัฒนาของ ศอ.บต. รวมทั้งแผนงานโครงการ เช่น โครงการพระราชดำริเพชรในตม โครงการพาคณกลับบ้าน มาตรา ๒๑ ใน พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ซึ่งก็เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดกลับสู่สังคม และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม</p> <p>ประเด็นที่ ๓ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เป็นการใช้ความรุนแรงในลักษณะที่เรียกว่าอาชญากรที่ทำผิดอย่างร้ายแรง สร้างอาชญากรรมที่รุนแรง ฆ่าคนตาย ทำให้คนบาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ทำความเสียหายต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม</p> <p>ประเด็นที่ ๔ การเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการบางคน บางกลุ่ม ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ มักกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะที่รัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายปกติของบ้านเมืองปกติเหมือนที่เคยใช้บังคับทั่วประเทศไทย</p> <p>ประเด็นที่ ๕ เส้นเขตแดนของประเทศ บางพื้นที่ยังมีปัญหาเส้นเขตแดนที่ยังมีความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะภาคใต้มีการลักลอบเข้าเมือง กระทำได้ง่ายในพื้นที่ป่าเขา ซึ่งจะต้องช่วยกันเฝ้าระมัดระวัง</p>	
๒	<p>การบริหารงบประมาณ</p> <p>สำนักงบประมาณได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐในการดำเนินงานด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จนถึงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานร้อยละ ๗๘.๐๒ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๔.๙๓ ผลสัมฤทธิ์นี้วัดจากความสำเร็จของหลายโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการ เช่น</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เป็นการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการเบิกจ่ายสินเชื่อไปแล้วร้อยละ ๙๘.๗๖ ประชาชนได้ประโยชน์กว่า ๓ ล้านราย</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้เงินไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปเตรียมผลผลิตหรือปัจจัยการผลิต ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๙.๘๘ ของเป้าหมาย มีเกษตรกรได้ประโยชน์กว่า ๓.๖ ล้านราย</p> <p>๓. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรมีเงินคงเหลือในการดำรงชีพมากขึ้น มีการช่วยเหลือไปแล้วกว่า ๖ แสนราย</p> <p>๔. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ เป็นการช่วยชะลอข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาดได้กว่า ๕ แสนตัน มีเกษตรกรได้ประโยชน์แล้วกว่า ๗ หมื่นราย</p> <p>๕. การพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ได้มีการพัฒนาพื้นที่กว่า ๑.๗ แสนไร่ ทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น ๑๕๓ ล้าน ลบ.ม. พร้อมสร้างแหล่งน้ำให้กับพื้นที่เขตรนอกเขลชลประทานอีกมากกว่า ๑๙,๐๐๐ บ่อ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในภาคการเกษตร</p>	สน.ปท. วช.